

## ข่าวประกาศ

### รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน **ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป** ขอให้ผู้เขียน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของวารสารฯ ก่อนส่งบทความให้เข้าใจ โดยศึกษาได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและเอกสารอ้างอิง **“หากผู้เขียนไม่แน่ใจสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดข้อมูลก่อนตัดสินใจส่งต้นฉบับบทความเข้าในระบบ ThaiJO”** ดังนี้

#### 1. การรับพิจารณาบทความ

วารสารรับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเนื้อหาขอบเขตเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสหสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการ การบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาได้ตลอดทั้งปี

#### 2. ค่าธรรมเนียมส่งบทความ

ค่าใช้จ่ายส่งบทความ จำนวน 5,000 บาท ต่อ 1 บทความ วารสารแบ่งชำระค่าธรรมเนียมส่งบทความ 2 งวด **โดยจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2566** เป็นต้นไป ดังนี้

**งวดที่หนึ่ง** ค่าธรรมเนียมพิจารณาและประเมินคุณภาพบทความ จำนวนเงิน 4,000 บาท โดยชำระเงินพร้อมส่งไฟล์บทความในระบบ ThaiJO ทั้งนี้หากผลประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่สามารถขอเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ

**งวดที่สอง** ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ จำนวน 1,000 บาท โดยชำระเงินภายหลังที่ผ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งไฟล์บทความที่แก้ไขและไฟล์ชี้แจงการแก้ไขบทความตามรูปแบบฟอร์มวารสาร โดยต้องส่งคืนตามระยะเวลาวารสารกำหนดหลังจากที่ได้รับแจ้งจากวารสารรับตีพิมพ์บทความ (กรณีบทความถูกปฏิเสธตีพิมพ์ (Rejected) ผู้เขียนไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในงวดที่สอง)

**ข้อพึงระวัง** “อย่าโอนเงินค่าธรรมเนียมจนกว่าผู้เขียนแน่ใจและได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนตัดสินใจส่งบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณา หากผู้เขียนชำระเงินให้วารสารแล้ว จะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใด ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของวารสาร ถือเป็นเหตุจากความบกพร่องของผู้เขียนแต่ฝ่ายเดียว”

**บัญชีธนาคารโอนเงินค่าธรรมเนียม** ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยคริสเตียน” เลขที่บัญชี 404-052839-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งเอกสารการโอนเงิน และ “แบบนำส่งเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมส่งบทความ” มาที่อีเมล cutjournal@christian.ac.th เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน

### 3. การส่งไฟล์ต้นฉบับบทความ

ผู้เขียนส่งไฟล์ในรูปแบบ word และไฟล์ PDF ในระบบ ThaiJO เท่านั้น พร้อมแนบ “แบบฟอร์มส่งบทความ” และ “แบบฟอร์มรายการตรวจสอบบทความ (Checklist guideline)” มาทุกครั้งเพื่อเป็นการรับรองจริยธรรมตีพิมพ์บทความและความถูกต้องครบถ้วนของบทความ

4. บทความที่ส่งตีพิมพ์จะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์หรือกำลังอยู่ในระหว่างการประเมินของวารสารอื่น

5. หากบทความที่ส่งมาตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

6. บทความทุกเรื่องที่ส่งมาให้กองบรรณาธิการ จะได้รับการตรวจคัดลอกวรรณกรรม (Plagiarism) โดยเกณฑ์ยอมรับความซ้ำการคัดลอกผลงานวิชาการไม่เกิน 15 % การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้ผู้เขียนต้องปรับแก้ไขก่อนจึงจะส่งเข้ากระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

### 7. การระบุวันที่รับบทความ (Received)

กองบรรณาธิการจะนับวันที่รับบทความ ภายหลังจากผู้เขียนได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการและส่งมาอีกครั้ง ซึ่งจะต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนดจึงจะถือว่ากองบรรณาธิการได้รับบทความ จะไม่นับวันที่ส่งในระบบ ThaiJO ครั้งแรก (Submission)

8. บทความที่ผ่านประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนต้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิอย่างละเอียด หรือ ตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการเพิ่มเติม จนกว่าบทความจะมีคุณภาพวารสารจึงออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่

บรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน

### ติดต่อฝ่ายจัดการวารสาร

นางธัญญรัตน์ หวานแท้ (เลขานุการวารสารฯ)

นางสาวชุติมา อ่ำโต (ฝ่ายจัดการวารสารระบบ ThaiJO)

email: cutjournal@christian.ac.th

โทร. 034-388-555 ต่อ 3101-04